

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ BA BÍCH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Bích, ngày 6 tháng 7 năm 2023

V/v giải trình một số nội dung liên quan đến giá trị bồi thường tài sản trên đất của hộ gia đình, cá nhân của dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ – Ba Nam, địa điểm: Xã Ba Bích

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Ba Tơ.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Công văn số 1443/UBND ngày 05/7/2023. Ủy ban nhân dân xã Ba Bích giải trình một số nội dung liên quan đến giá trị bồi thường tài sản trên đất của hộ gia đình, cá nhân của dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ – Ba Nam, địa điểm xây dựng: Xã Ba Bích như sau:

**1. Giấy bán keo trồng ghi ngày 28/8/2021 giữa bà Lê Thị Cẩm Hồng với hộ gia đình ông Phạm Văn Lanh, vợ là Phạm Thị Thi:** Bà Lê Thị Cẩm Hồng và hộ gia đình ông Phạm Văn Lanh, vợ là Phạm Thị Thi thực hiện việc mua bán keo là tự nguyện, đúng pháp luật, có người dân thôn Nước Đang làm chứng. UBND xã Ba Bích xác nhận chữ ký của người làm chứng là ông Phạm Văn Ngập là đúng sự thật, việc mua bán keo giữa bà Lê Thị Cẩm Hồng với hộ gia đình ông Phạm Văn Lanh, vợ là Phạm Thị Thi là thoả thuận mua bán giữa 2 bên, cây keo của ông Lanh và vợ là bà Thi đã bán cho bà Lê Thị Cẩm Hồng là tài sản hợp pháp và không có tranh chấp của ông Lanh và vợ là bà Thi trước khi bán cho bà Lê Thị Cẩm Hồng. UBND xã Ba Bích xác nhận giấy mua bán keo giữa các hộ dân để làm cơ sở cho việc bồi thường cho các hộ dân.

**2. Giấy mua bán chuyển nhượng cây keo ghi ngày 22/5/2019 giữa ông Hồ Hanh với ông Phạm Văn Ngập:** Ông Hồ Hanh và ông Phạm Văn Ngập thực hiện việc mua bán keo là tự nguyện, đúng pháp luật. UBND xã Ba Bích xác nhận chữ ký của người làm chứng là ông Phạm Văn Mừng, bí thư chi bộ thôn Nước Đang là đúng, cây keo ông Phạm Văn Ngập đã bán cho ông Hồ Hanh là tài sản hợp pháp của ông Phạm Văn Ngập trước khi bán cho ông Hồ Hanh không phải là tài sản chung của hộ gia đình ông Phạm Văn Ngập, không phải là tài sản chung của hai vợ chồng ông Phạm Văn Ngập. Việc UBND xã xác nhận vào giấy mua bán keo của các hộ dân để làm cơ sở cho việc bồi thường cho các hộ dân.

Ủy ban nhân dân xã Ba Bích đã phối hợp với Ban Quản lý DẠTXD&PTQĐ huyện đã mời các hộ dân mua bán keo có liên quan đến thực địa để kiểm tra và đối chứng sau đó tiến hành lập biên bản kiểm kê hiện trạng và hộ dân có tài sản được bồi thường lập biên bản tự kê khai ngay tại thực địa. Đã tổ chức họp dân giải đáp thắc mắc và công bố số tiền bồi thường liên quan đến phương án bồi thường thuộc dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ – Ba Nam, địa điểm

xây dựng: Xã Ba Bích. Các hộ dân không có ý kiến thắc mắc gì liên quan đến việc mua bán keo giữa các hộ dân với nhau và đồng ý với phương án bồi thường.

Trên đây là giải trình của Ủy ban nhân dân xã Ba Bích về một số nội dung liên quan đến giá trị bồi thường tài sản trên đất của hộ gia đình, cá nhân của dự án: Đường Ba Bích – Ba Lễ – Ba Nam, địa điểm xây dựng: Xã Ba Bích. Ủy ban nhân dân xã Ba Bích kính trình UBND huyện./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Ban QLDAĐTXD&PTQĐ huyện;
- Phòng TN&MT huyện;
- CT, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Mạnh**